



ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง เลื่อนประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง

ตามประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง โดยกรมท่าอากาศยานกำหนดจะประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข เห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีจำนวนมากกว่าหลายพันราย ต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลในการงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของ บุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม กรมท่าอากาศยานจึงขอเลื่อนประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปก่อน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมท่าอากาศยานจะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ส่วนกลาง อีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมนัส พูลเอียด)

นิติกรชำนาญการ

ปฏิบัติงานในฐานะ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน